

นักกฎหมายแห่งความมืด

ตอนที่ 1:

ความโหดของซาตาน

จากคำเทศนา อาจารย์ ดร.คมเอก กวินอัครฐิติ

<https://youtu.be/rSX--s5xzqU?si=zrFV6fTuGNRuY7Kh>

วันนี้ผมมาในหัวข้อเรื่องของ “นักกฎหมายแห่งความมืด”

ท่านอาจจะงงว่าเป็นอะไร ก็ดีแล้ว ถ้าจะงง ก็จะได้ ฟังด้วยกัน

รู้จักคนนี้ไหม *“Texas Chainsaw”* มีการค้นคว้า ตัวร้ายที่สุดในภาพยนตร์ ใครน่าจะเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในภาพยนตร์แล้วก็มี การโหดกันมา มีคนๆ หนึ่งที่ติดอันดับตลอดเกือบทุกโหดเลย ก็คือว่า คนนี้ ในเรื่องชื่อ *“โทบี้ ฮูเปอร์”* เป็นพระเอกของหนังเรื่อง *Texas Chainsaw* หน้าที่เขาใส่ เป็นหน้าที่ตัดเอามาจากเหยื่อ มาใส่หน้าแล้ว เขาก็โหดมากเลย เขาจะถือเลื่อยไฟฟ้า พยายามจะไปหั่นใครสักคน

หนังเรื่องนี้โหดจริงๆ นะ ถึงสามภาคด้วยกัน ภาษาไทยใช้ชื่อคำว่า *“สิงหาลับ”*

แต่ใครจะรู้ว่าเรื่องนี้มาจากเรื่องจริง ของผู้ชายคนหนึ่งเป็นฆาตกรในประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อ *“เอ็ด กีน” (Ed Gein)* รูปนี้เป็นภาพจำลองเขา อุปกรณ์ที่ท่านเห็นในรูป เป็นรูปจริง ๆ

อุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านของเขา เขามีกระดุก ติดส้อมแล้วก็
ช้อน รวมทั้งหนังสืออย่างนี้ ติดเอาไว้ที่บ้านของเขา หน้าตา
เขาเป็นอย่างนี้ Ed Gein เป็นคนที่เกิดในปี 1906 ในหมู่บ้าน
เล็ก ๆ ชื่อ Penfield ที่อเมริกา มีพ่อ แม่ พี่ แล้วก็เขา

แม่เป็นคนที่ค่อนข้างงมงายศาสนา ไม่ค่อยรับแขก มักจะ
ตะโกนด่าเขาตลอดเวลา แล้วสิ่งที่เกิดขึ้น เขาเป็นเด็กหน้าตา
บ้าน ๆ ดวงตาเขาสุกใส ดูลึกกลับ

สิ่งที่เกิดขึ้นคือ แม่เลี้ยงดูเอ็ดอย่างเป็นเด็กผู้หญิง เพราะ
อยากได้ลูกผู้หญิง กิจกรรมที่พาเอ็ดไปดูบ่อย ๆ คือ กิจกรรม
การฆ่าเหล่าซากสัตว์ คำสอนที่สอนเสมอ คือว่า ผู้หญิงทุกคน
ล้วนแต่บาปหนา แกมีเพื่อนไม่ได้ยกเว้นแม่ และสิ่งที่สำคัญ ก็
คือว่า ไม่มีผู้หญิงคนไหนเป็นแฟนกับ Ed Gein ได้เลย เพราะว่า
ทนคำพูดของแม่ไม่ได้

ในที่สุด เขาเริ่มสนใจร่างกายของเพศหญิงอย่างไม่เคย
เป็นมาก่อน เป็นความสนใจอย่างประหลาด สืบสนระหว่าง
ความต้องการ กับเรือนร่างของสตรีเป็นเรื่องสืบสนในชีวิตของ
เขามากๆ เขาหาหนังสือเกี่ยวกับสรีรวิทยาทางการแพทย์ทุก
อย่างมาอ่านเกี่ยวกับ สรีระร่างกายเกี่ยวกับเรื่องการทดสอบ
ของนาซี

และในที่สุดเหยื่อคนแรกที่เอ็ดจัดการ ก็คือชื่อผู้หญิงคนนี้
ชื่อมารี ไฮแกน วัย 55 ปี เป็นเจ้าของบาร์เล็ก ๆ ชื่อ ไฮแกน ทรา
เวิร์น สามปีให้หลัง จากการเสียชีวิตของ มารี เอ็ด ก็มี เบอริทซ์
วอร์เดน หญิงหม้าย วัย 60 ปี ก็ถูกฆาตกรรมโดยผู้ชายคนนี้

ที่สำคัญก็คือว่า ตำรวจนั้นสืบเห็นเบาะแสบางอย่าง ก็เลย
มาพร้อมอาวุธครบมือ ไปที่บ้านของเอ็ด เพื่อหาหลักฐาน เมื่อ
ทุกคนก้าวลงจากรถได้นั้น ก็ได้กลิ่นเน่าโชยจากตัวบ้านของเค้า
ไปคั่นเวลาหัวค่ำ ตัวบ้านมืดเพราะไม่มีไฟฟ้าใช้ ภายในบ้านมี
น้ำขัง เป็นมาตั้งแต่สมัยแม่ของเค้าแล้ว

ตำรวจจึงใช้ไฟฉายสอดเข้าไปตามที่เอ็ดอยู่ หลังจากนั้นสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าก็ทำให้หัวใจของคนแทบจะหยุดเต้น มันเป็นร่างกายเปลือยเปล่าซีดขาวโพรงร่างหนึ่งถูกแขวนห้อยหัวจากคานของโครงคาน ขาทั้งสองแยกออกกว้าง ชัดเจนว่าร่างนั้นถูกอะไรผ่าด้านหน้า ระหว่างหว่างขายาวไปถึงลำคอ ดูร่างแล้วเป็นผู้หญิง แต่ไม่รู้ว่าใคร เพราะร่างนั้นปราศจากหัว

ท่ามกลางกลิ่นเหม็นคลุกเคล้าทั่วบ้านของเขา ตำรวจต่อแทบจะเหมือนนกongขยะ ไม่มีการเก็บกวาดเลย เจ้าหน้าที่แทบช็อกกันเลยทีเดียว บ้านหลังนี้คล้าย ๆ พิพิธภัณฑท์เก็บซากศพอวัยวะจากที่ต่าง ๆ มีจมูกที่ตัดออกจากใบหน้าจำนวนสี่คน ใส่กระป๋องที่ชิงด้วยหนังมนุษย์ที่ทำเป็นกรอ ถ้วยที่ทำจากกะโหลกมนุษย์ ตัดส่วนบนของกะโหลกออก หน้ากากที่ฉีกออกมาจากใบหน้าผู้หญิงจำนวนเก้าชิ้น

หัวของผู้หญิงที่ถูกเลื่อยตั้งแต่หัวจรดโหนกคิ้ว ไปจำนวนสิบหัว เก้าอี้ถูกเปลี่ยนจากเบาะธรรมดาเป็นเบาะหนังมนุษย์

ในตู้เต็มไปด้วยอวัยวะมนุษย์มีกำไลข้อมือ กระเป่าหิ้วปก
มีดสนับข้าง โคมไฟเสื้อที่ทำจากหนังมนุษย์ เข็มขัดที่ประดับ
ด้วยปลายถันของสตรีสีซี้น นอกจากนั้นมียังมีอวัยวะประดับบ้าน
เช่น หัว ริมฝีปาก อวัยวะเพศผู้หญิง หัวกะโหลกที่ใช้ติดข้าง
เตียงที่เคยเป็นของแม่เอ็ด

หนังร่างกายผู้หญิงเต็มตัวตั้งแต่ใบหน้าลงมา ก็เชื่อว่าเวลา
พระจันทร์เต็มดวง เอ็ดจะออกมาเดินรำโดยใช้หน้ากากผู้หญิง
ใส่วิกและเสื้อกั๊กเต็มยศ อวัยวะหญิงยัดใส่ไว้ในกางเกงใน เป็น
การที่เขาารู้สึกว่า เขาได้เป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายนั้น ๆ

ในที่สุด เขาก็พบศิระษะของนาง วอร์เดน แล้วก็ใส่ของเธอ
อยู่บนกระทะในเตา เอ็ดปฏิเสธว่าไม่ได้กินเนื้อคนและสอบถาม
เพื่อนบ้านหลายคนบอกว่าได้รับเนื้อเป็นของขวัญ นึกว่าเป็น
เนื้อกวาง ทั้งที่เอ็ดไม่เคยเข้าป่าเลย

เอ็ดถูกส่งเข้าโรงพยาบาล แล้วเขาถูกตัดสินว่า เป็นคนโรค
จิต แล้วเขาก็ตายไปอย่างสงบในคุกของเขา เขายังเล่าบ่อย ๆ
ถึงความสุขในการได้ฆ่าแต่ละคน

ท่านอาจจะฟังว่า จริง ๆ มีรูปที่ผมไม่ควรเอามาลง แล้วผม
ก็ไม่ได้ลงให้ท่านดู ไม่ต้องตกใจว่าผมจะเปิดภาพอะไรให้ท่านดู
แล้วท่านอ้วกออกมาตรงนี้ ก่อนที่จะรับการทรงสถิตของพระเจ้า
เจ้า ผมเล่าให้ฟังเพื่อให้ท่านได้เห็นจิตใจบางอย่างของมนุษย์ที่
โดนผีควบคุม

นี่แหละใจของผีที่สิงอยู่ในคนบางคนที่เป็นฆาตกร วันนี้ผม
จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง **นักกฎหมายในความมืด**

ศัตรูของท่านนั้นโหดร้าย และต้องการทำกับท่านแบบนี้ ถ้า
ท่านรู้สึกยังเล่น ๆ กับความบาป ชีวิตท่านยังกำกึ่งกับความ
บาป ไม่บาป ทำบาป ไม่ทำบาป คิดว่าจะไปตาม Facebook
ของผู้หญิงบางคนนอกจากภรรยาของท่าน หรือว่าท่านกำลังจะ

ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผมบอกได้เลยว่า ท่านเตรียมตัวเจอกับ เอ็ด
กิน ได้เลย

ถ้ามันมีช่องนั้นมันจะทำกับท่านอย่างนั้น ถ้าเขาเลือกได้
เขาจะถลกหนังหัวท่าน เอาไปทำเป็นเบาะ มันจะตัดจมูกท่าน
ทิ้ง เพื่อตัดหูท่านทิ้ง ผมอยากให้คุณเห็นความจริงจังของการ
ที่ว่าผีมารซาตานนั้น มาเพื่อลั้กซ่าและทำลายจริงๆ อย่าล้อเล่น
กับมัน อย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องตลก เรื่องสนุก เรื่องสนุกสนานใน
การทำบาป

วันหนึ่งน้ำตาท่านจะเซ็ดหัวเขา ผมไม่ได้พูดให้ดูมั่งมึง
เพราะว่าดูมั่งมึง นั้นมันดูไม่สมจริงกับความเป็นจริง

1เปโตร.5:8 (KJV) พระคัมภีร์บอกกว่า

⁸ท่านทั้งหลายจงเป็น **คนใจหนักแน่น จงระวังให้ดี**
ด้วยว่าศัตรูของท่าน คือพญามารวนเวียนอยู่รอบๆ ดุจ
สิงโตคำราม เทียวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้

คำว่า “seeking whom he may devour” อันนี้เป็นที่บอก
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งโหดเหี้ยมมากเลย ทำคลิปสั้นโซเซียลเป็น
การฆ่าควักท้องแมวขึ้นโซเซียล

คำว่า devour นั้น ไม่ได้แปลว่า กัดกินเฉย ๆ ไม่ได้แปลว่า
กินข้าว กินให้หมด กินเนื้อ แต่มันเป็นภาพของการที่มาจากคำ
ภาษากรีก คำว่า Pino ที่แปลว่า ดีม เลีย ซด เป็นภาพเหมือน
สิงโตที่กินเนื้อเสร็จหมดแล้ว แล้วก็เหลือเลือดที่พื้น มันก็กิน
เลือดจนหมดไม่ให้เหลืออะไรเลย กินจนไม่เหลือเลือดอะไรเลย
เลียทั้งหมด ซดทั้งหมดไม่ให้เหลืออะไรเลย

เป็นภาพคล้าย ๆ กับ เอ็ด กิน นั่นเอง ที่จิตใจนั้นอยากจะ
ฆาตกรรมคน อยากจะเอาทุกส่วน จะเอาให้หมด อยากจะฆ่า
ให้สิ้น เหยียนเตียนจริง ๆ

ภาษาเดิมในตอนี้ คำว่า devour มาจากคำว่า Pino
หมายความว่ากินแล้วไม่พอยังจะเลียอีก ท่านเคยเห็นคนเลีย

ซ่อนใหม่ เลียมมีด กินเสิร์ฟมีเลือดติดที่มีดก็เอา เอาขึ้นไปเลียมมีด
เพื่อความอะไรสักอย่างก็ไม่ว่า

มันเป็นความโรคจิต เป็นความโหดร้าย ฆาตกรรม ฆาตกร
และนี่แหละคือใจของเอ็ดกิน และนี่คือใจของผีมารซาตาน ใจ
ของศัตรูของท่าน ใจของผีมารซาตาน ที่มีแต่จะฆ่าท่านกินเนื้อ
ท่าน เลียมเลือดของท่าน น้ำเหลืองหยดก็เลียแฉลบออกไป ฉันท
จะกินแกให้หมด ฉันทจะฆ่าแกให้ตาย ฉันทจะลัก ฆ่าและทำลาย
เจ้าให้ตายให้หมด

ยอห์น. 10:10 (KJV)

**¹⁰ขโมยนั้นย่อมนำมาเพื่อจะ ลัก และ ฆ่า และ ทำลาย
เสีย เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่าง
ครบบริบูรณ์**

ในพระธรรมยอห์น. 10:10 นี้เป็นถ้อยคำของพระเยซูคริสต์
เป็นคนที่รู้จักผีมารซาตานดีที่สุด ตั้งแต่สมัยปฐมกาลรู้จัก น่าจะ
เป็นเด็กเล็กเล็ก จนโตมาปัจจุบันอายุอาจจะหลายหมื่นปี ผมไม่

รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่ แต่สิ่งหนึ่งก็คือว่าพระเยซูพูดถึงธรรมชาติของ
ซาตานว่ามันมาเพื่อลัก ชำ และทำลายเสีย

พระคัมภีร์ตอนนี้ใช้ คำว่า ชำ นั้นเป็นภาพที่แตกต่างกับ
อันอื่น ไม่ได้เป็นภาพของการที่ชำเฉยๆ

แต่เป็นการใช้คำว่า การถวายเป็นเครื่องบูชา หรือว่า *Thou* ใน
ศัพท์ภาษากรีกตัวนี้

หมายความว่า มารเมื่อมันลักขโมยทุกอย่างจากท่านแล้ว
ลักขโมยครอบครัวท่าน ชีวิตแต่งงานท่าน ชีวิตลูกท่านไปติดยา
ชีวิตบางอย่าง ชีวิตท่านมันเคยดี มันก็ยังขโมยท่าน หมดแล้ว

การที่ท่านไม่ได้อยู่ในพระเจ้า สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มันจะทำยังไง
ก็ได้ให้ท่านไปสู่อีกสถานะหนึ่ง ที่จะต้องถวายของที่เหลือให้มัน
ทั้งหมด พุดง่าย ๆ คือ ยอมจำนน ถวายสิ่งสุดท้ายที่ท่านมี

ถ้าท่านมีน้องหมาตัวเล็ก หรือ มีลูกอีกคนหนึ่งที่ยังเป็นเด็ก
ที่มีอนาคตเป็นสิ่งสุดท้ายที่เหลือในชีวิตของท่าน ธุรกิจท่านก็พัง

ทุกอย่างมันและทะเลไปหมด ผีมารซาตานจะบังคับให้ท่าน ถวาย
เครื่องบูชาสุดท้ายของท่านต่อมัน มันโหดมากมันจะเอาให้หมด
มันจะฆ่าให้ตาย มันจะเอาทุกอย่างจากท่านไป

ขโมยไม่พอ มันไม่ต้องการเหลืออะไรให้ท่านอีกเลย มัน
ต้องการให้ท่านถวายเครื่องบูชา ต้องการให้ท่าน Thou หรือ
Sacrifice ทุกอย่างที่เหลือให้กับมันให้หมด นี่แหละใจของผี นี่
แหละใจของซาตาน

มันไม่ใช่เป็นเหมือน harry potter พ่อมดผู้มีน้ำใจ ที่มันไป
ตรงนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ระเบิดขึ้น มีความมีน้ำจิตน้ำใจในวงการ
มันคือ ฆาตกรโรคจิต ที่มันต้องการจะทำลายชีวิตท่าน

ผู้ชายคนนี้เป็นตัวร้ายคนหนึ่งในหนังเกาหลี มารซาตานนั้น
เปรียบเทียบกับท่านคุณหญิงและมีตระกูลหนึ่ง สมมุติเป็น
ผู้ชายท่านนี้ ในละคร แย่งธุรกิจเจ้าคุณปู่ของท่าน โกงสมบัติพ่อ
ท่านไป ดักข่มขืนแม่ท่าน ส่งมือปืนมายิงพ่อท่าน แกล้งท่านให้

ต้องออกจากโรงเรียนที่อยู่ เพราะท่านไม่มีเงินกิจการแม่ หรือ
ครอบครัว ก็เอาน้องสาวลักพาตัวน้องสาวท่านไปขายตัว ตัด
อวัยวะไปขาย จนเหลือท่านคนเดียวให้ถูกบีบบังคับจาก
สถานการณ์ จนสุดท้ายต้องฆ่าตัวตายในที่สุด

และหนึ่งเรื่องนี้ก็จบด้วยความเครียดแค้นของคนดูว่า ไอ
คนตัวเลวตัวร้ายคนนี้มันสมควรตาย ถ้าเจอที่ตลาดนัดจะเอา
ทุเรียนปะหน้าเข้าให้ นี่แหละผี ใจของผี นี่แหละใจมารซาตาน

ถ้าท่านดำเนินชีวิตด้วยความประมาท เป็นคริสเตียนยกแยะ
แย่งอ่อน ผมบอกได้เลยท่านเสี่ยงมากจะโดนเอ็ด กีน จัดการ
ท่าน ผมบอกแล้วมันเป็นความอันตรายน่ากลัวจริงๆ

ท่านอย่าล้อเล่นกับการเป็นคริสเตียน อย่าเป็นคริสเตียน
ล่องลอยไปๆ มาๆ ไม่อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง ไม่ผูกพันตัวกับพระเจ้า
ไม่เชื่อฟังพระเจ้าบางเรื่อง ผมบอกได้เลยท่านอันตรายมากๆ
จริงๆ

1เปโตร.5:8 (KJV)

๘ท่านทั้งหลายจงเป็น **คนใจหนักแน่น** จง**ระวังระไวให้**
ดี ด้วยว่า **ศัตรูของท่าน** คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบ ๆ
ดุจสิงโตคำราม เทียวไปเสาะหาคนที่มันจะ**กัดกินได้**

พระคัมภีร์แนะนำอยู่สองประการ ประการแรก คือ ท่านต้องเป็น
คนที่มีใจหนักแน่น

ใจหนักแน่น มาจากคำว่า Sober หรือ Nepho ง่าย ๆ ก็คือ
อาการของคนที่อยู่ในอาการของการกินเหล้าหรือมึนเมานั้นเอง

Nepho คือ อาการของการอยู่ในความมึนเมา ทานเหล้า
แสดงอาการที่ขาดความระมัดระวัง พอเมาเหล้าก็พูดอะไรไม่
คิดออกมา ทำอะไรไม่คิดออกมา เมาเกินไป ขาดสติดำเนินชีวิต
ปล่อยคำพูดที่โง่เขลาบางเรื่องออกมา

ตัดสินใจที่แปลกๆ อยู่ดีไปกระโดดน้ำ ทำพฤติกรรม
ประหลาดๆ แปลกๆ พระคัมภีร์บอกว่า ในเวลาที่ท่านมัวเมา
อะไรบางอย่างในชีวิตของท่าน ท่านอยู่ในภาวะที่ท่านลดการ์ด

ลง ท่าน Nepho ท่านเคยอธิษฐานทุกวัน ท่านกลายเป็นว่าขอ
สัปดาห์ละครั้ง เพราะขี้เกียจ ท่านลดการ์ดลง เพราะท่านมัวแต่
มัวเมากับ netflix ดูซีรีส์บ้างไป 60 ตอน ชีวิตวันๆ ไม่ต้องทำ
อะไรสักที

ท่านมัวเมากับบางสิ่งบางอย่าง แล้วท่านก็ลดการ์ดลง ลด
มาตรฐานชีวิตของท่านลง นั่นแหละอันตรายมาก ๆ เพราะมัน
วน แล้วมันเจอช่อง มันจะฆ่าท่าน มันจะตัดหัวท่าน มันจะตัด
คอท่าน มันจะตัดจมูกท่าน มันตัดหูท่าน มันจะฆ่าท่าน มันเลีย
เลือดของท่าน เอาให้ท่านไม่เหลืออะไรเลย

พระคัมภีร์ตอนนี้ท่านให้ภาพที่รุนแรงมากๆ ใช้คำว่า
Nepho อย่าลดการ์ด อย่าเมาเหล้า อย่าเมามาย อย่าดำเนิน
ชีวิตเบา หรือว่าดำเนินชีวิตแบบหละหลวมในชีวิตของท่าน แล้ว
ท่านจะทำอะไรขาดความยั้งคิด เวลาท่านมัวเมทำอะไรบางอย่าง

เช่น มีเงินอยู่ 20,000 อยู่ดีก็ไปซื้ออะไรบางอย่าง 25,000
ผ่อนอีก 5,000 ไปอยู่สามเดือนอย่างนี้ เงินถวายทรัพย์ไม่มี
เพราะสืบลด ลงไปกับ gadget

พฤติกรรมที่ท่านไปมัวเราอะไรบางอย่าง แล้วมันทำให้ชีวิต
ของท่านนั้นมันลดการ์ดลงอันตรายมากๆ เลย

อะไรบ้างที่คนส่วนมากมัวเมาในสมัยนี้ ผมก็เคยดู ผม
ไม่ได้เป็นคนดีกว่าท่าน ผมก็ติดซีรีส์เหมือนกัน เมื่อก่อนที่จะมา
อยู่ไฟพระวิญญูญาณ ซีรีส์เกาหลี ปี 2019 ทำจนดูอิน จนมูฟออน
ไม่ได้

บางคนมีกระเป๋าก็ไม่ผิด ผมก็ซื้อกระเป๋าแบบนี้ให้ภรรยา
ผม แต่ถ้าวันๆ ท่านมัวดูแต่สิ่งเหล่านี้ จนท่านไม่ทำอะไรเลย มัว
แต่สนใจว่าจะมีเขียนแต่่มตรงนี้ มีลายเข็นต้นนี้อยูรีเปล่า ผม
แนะนำว่าท่าน กำลังเดินเข้าไปในทางที่ท่านไม่ควรไป

บางคนมัวเมาในเกม เกมออนไลน์ใหม่ รู้ทุกอันตีป้อม
ROV จะเล่นไปทำไม ถ้ามจริง ถ้าว่างมากก็อ่านพระคัมภีร์ให้
จบดีกว่าไหม ท่านมัวเมากับเกมออนไลน์อย่างมากมาย

บางคนมัวเมากับ youtube วัน ๆ ดูแต่ youtube สนใจว่า
คนนั้นจะเป็นยังไง รู้เรื่องประวัติโน้น ประวัตินี้ มีพวกสิบอันดับ
นู่นนี่นั่น ท่านจะดูไปทำไม ดูไม่ผิด แต่ดูมากเกินไป วัน ๆ ดูไป
มาทั้งหมดสามชั่วโมง ไม่ต้องทำอะไรพอดี

บางคนติด facebook ฟีดอยู่นั้นแหละ แล้วมันก็ไม่เคยจบ
มันไม่เคยจบหรือ facebook มันฟีดไปเป็นชั่วโมง ก็ยังฟีดอยู่
ไปรู้เรื่องชาวบ้าน เพราะท่านอยากรู้เรื่องชาวบ้าน ท่านเป็น
ผู้ปกครองยังไง ท่านเป็นนักการเมืองที่ต้องให้ความปลอดภัย
ความร่มเย็นกับพี่น้องเพื่อนบ้านท่านหรือไงท่านเลยต้องดู
facebook เยอะขนาดนั้น ดูไม่ผิด แต่อย่าดูเยอะเกินไป อย่ามัว
เมาในมัน

บางคนทำงานเยอะเกินไป ท่านสรวนกับการงานจน
ท่านไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลย ทำไม่ผิด ทำงานขยันขันแข็งเป็น
เรื่องดี แต่อย่าให้มันมากเกินไป เพราะเป็นการหลงมัวเมา เป็น
workaholic คล้าย ๆ Alcoholic ทำมากเกินไปก็ไม่ดี ท่านต้องมี
เวลาพัก ท่านต้องมีเวลาแสวงหาพระเจ้า ผมไม่ได้เจาะจงจะพูด
ถึงใครหรือว่าใคร แต่ผมพูดโดยรวมๆ จริงๆ ผมเองก็เป็นคน
เคยบ้างาน

แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่า สิ่งเหล่านี้ทำให้ท่านมัวเมากับบาง
สิ่งบางอย่างเกินไป

บางคนเที่ยวเยอะเกินไป พอมีแพ็คเกจเราเที่ยวด้วยกัน
ท่านก็เที่ยวเกินกว่าที่ควรจะเป็นมากเกินไป พอท่านจะเสียเวลา
ท่านก็เปิดช่องบางอย่างให้กับมารซาตานเข้ามา ในชีวิตของ
ท่านก็อาจจะเป็นไปได้ เที่ยวไม่ผิด ผมก็เที่ยว แต่ว่าอย่าให้มันมาก
เกินไป อย่าให้ชีวิตเรานั้นมันเที่ยวอย่างเดียว จนเราไม่มีเวลา

ทำอย่างอื่น เพราะสุดท้ายมันไม่สมดุล เวลาเราทำอะไรเยอะไป
แล้ว เรากำลังหลงไหลอะไรบางอย่าง พี่น้องเข้าใจไหม

มันอันตรายเพราะว่าผมบอกแล้วว่าฆาตกรอย่างเอ็ด กีน
นั่น มีจิตใจที่มาจากผีมารซาตาน มันพยายามจะฆ่าทำลาย
ชีวิตของท่าน

บอกแล้วไงพระคัมภีร์บอกอย่า Sober อย่าการ์ดตก อย่า
Nepho อย่าดริงค์แอลกอฮอล์ อย่าอยู่ในหมวดของการเมามาย
อะไรมากเกินไป อันตรายจริงๆ พี่น้องอย่าทำ

เวลาท่านนอนมากเกินไป ท่านจะทุกข์ทรมานใจ รู้สึกว่า
ชีวิตนี้มันว่างเปล่าแล้วโหวงเหวง บางคนคิดว่าวันหนึ่งฉันจะมี
เงินจำนวนมากมาย ฉันจะอยู่สุขสบายทำอะไรก็ได้ แต่พอทำไป
ประมาณซักสามวัน ท่านรู้สึกว่าเป็นมากเลย อยากไปกิน
ข้าวต้มแถวบ้าน ฟิวกราส์ ชูชิ อยากกินมากเลย พอไปกินเยอะ
ๆ บุฟเฟต์ ท่านก็กินได้นิดหนึ่ง

พี่น้องอะไรมากเกินไปนะ สุดท้ายมันนำเราไปสู่ที่ๆ มันอยู่
บนยอดเขาที่ไม่มี 7-11 ท่านไปท่านก็ไม่เจอ 7-11 ท่านไม่มี
ความสะดวกสบาย มันไม่มีความสุขจริง ๆ เชื้อผม

ท่านยังมีเงินมาก ท่านก็ต้องกังวลกับการบริหารเงิน
จำนวนมาก ท่านอาจจะไม่เคยมีเงินมากเหมือนบางคนอาจจะ
ไม่มีหลายร้อย หลายพันล้าน แต่เท่าที่รู้จัก บางคนก็ไม่ค่อยมี
ความสบายใจเท่าไร เขาก็ต้องกังวลว่าจะบริหารจัดการเงิน
อย่างไร กลัวมันจะลดลง กลัวว่ามันจะโดนฉุนขึ้นนั้น พี่น้อง
เข้าใจไหม อย่าลดการ์ดตัวเองลง

อีกคำหนึ่ง พระคัมภีร์บอกว่า จง “Vigilant” หรือว่า จง
ระวังเราไว้ให้ดี มาจากคำว่า “gregoreo” นอกจากไม่ลด
มาตรฐาน มีสติ การ์ดไม่ตก พระคัมภีร์ใช้คำว่า gregoreo หรือ
เป็นภาพของการระวัง เฝ้ามองตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี
ศัตรูหรือคนที่ทำร้ายเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองได้

ถ้าแปลง่ายๆ คือ High alert ระวังภัยอย่างต่อเนื่อง คำว่า gregoreo มีความหมาย เป็นภาพเหมือนการ กั้นอำนาจสิ่งมืด ที่จะเข้ามาในชีวิตของตัวเอง นี่คือการป้องกันภัยนั่นเอง

และที่สำคัญ พระคัมภีร์ให้ระบบการป้องกันภัยที่ง่ายที่สุด ท่านจำเป็นต้องอยู่ในสิ่งที่เขาเรียกว่า “บ้าน” ท่านจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่พระเจ้าจัดว่าเขาเรียกว่า เป็นบ้าน

ยอห์น.10:1-3 (KJV)

¹ “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ที่มีได้เข้าไปใน **คอก** **แกะทางประตู** แต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจร ² แต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ ³ นายประตูจึงเปิดประตูให้ผู้นั้น และแกะย่อมฟังเสียงของท่าน ท่านเรียกชื่อแกะของท่าน และนำออกไป

ในสมัยก่อน พระเยซูเปรียบเทียบคริสเตียนเป็นแกะ และแน่นอนแกะจะมีผู้เลี้ยง และผู้เลี้ยงก็จะเป็นคนที่จัดให้แกะไป อยู่ในคอกเพื่อความปลอดภัย

พระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนว่าคริสเตียนต้องอยู่ในคอก
แน่นอนเรารู้อยู่แล้วว่า “คอก” คือ คริสตจักรของพระเยซู
พี่น้องเข้าใจไหม

นี่คือคอกในสมัยพระคัมภีร์เดิม มีลักษณะเป็นหิน
จะมีคอกอยู่สองประเภท คอกประเภทแรกอยู่ติดเมือง จะ
เป็นหินสร้างถาวร ป้องกันจากศัตรู โจร หรือว่า สิ่งโตต่าง ๆ
แล้วก็จะมีการจัดหินแบบนี้ พอผู้เลี้ยงแกะจะกลับไปนอน ก็เอา
แกะพาไปที่คอก แล้วกลับไปนอนที่บ้าน

แต่มีอีกประเภทหนึ่ง เมื่อเดินทางไปในหุบเขา หรือว่า ใน
ภูเขา เขาจะไปเจอดินแดนทุ่งหญ้าเขียวสด แล้วบางทีกลับมา
ไม่ทัน เขาก็จะทำคอกแกะแบบไม่ถาวร ก็จะมีรั้วลวดหนาม นุ่น
นี่ นั่น เต็มไปหมด

แล้วสิ่งที่สำคัญก็คือว่า ผู้เลี้ยงแกะจะนอนเฝ้าอยู่ที่ประตู
แบบนี้ ถ้าหมี หรือว่า โจรขโมยจะเข้าทางประตู เขาก็ต้องข้ามผู้

เสียงไปก่อน ที่สำคัญแกะในสมัยก่อนมีวิธีเรียกด้วย ผู้เลี้ยง
เรียกว่า “ตาโอว ตาโอว ตาโอว” อย่างนี้ ถ้าเป็นเสียงผู้เลี้ยง
แกะก็จะแยกตัวออกมา แล้วเดินตามมาทันที

แล้วมีหลายคนที่ยพยายามจะลอกเลียนการเป็นผู้เลี้ยง พุด
เสียง ตาโอว ๆ แต่ว่าแกะก็จะไม่เดินตาม แกะมันรู้จักเสียงของ
ผู้เลี้ยงของมันซะด้วยซ้ำ ว่าใครเป็นผู้เลี้ยงของมัน

นี่คือลักษณะพิเศษ ของแกะในอิสราเอล

ที่สำคัญ แกะสมัยก่อน เวลาแยกแพะกับแกะ เวลากิน
หญ้าเขาจะแยกกันกิน เพราะอาจจะทะเลาะกันได้ เขาจะเอาไม้
ไปแตะสี่ข้างข้างขวาของแกะ แกะก็จะย้ายไปอยู่ข้างขวา พอไป
แตะแพะ แพะก็จะย้ายไปอยู่ข้างซ้ายแบบอัตโนมัติเลย

ที่นี้พระคัมภีร์บอกมีการแยกแพะ แยกแกะในวันสุดท้าย
หมายความว่าไง พระเจ้านั้นจะแยกตอนนี้ ในคริสตจักรนั้นมีทั้ง
แพะแล้วก็แกะ ผมไม่ได้ว่าท่านเป็นแพะ อย่าเข้าใจผิด อย่ามา

ปาอะไรใส่หน้าผม ผมไม่ได้ว่าท่านอย่าเข้าใจผิด พระคัมภีร์พูด
กับท่านนะ ผมไม่ได้เอาเรื่องท่านมาพูด

ที่สำคัญก็คือว่า มีแพะกับแกะในวันสุดท้ายจะมีการแยก
ออกมา จะมีการแยกของผู้เลี้ยง จะแยกออกมาว่าใครเป็นแพะ
ใครเป็นแกะ ที่สำคัญก็คือว่า ถ้าเราไม่อยู่ในคอก เวลาจะออก

สมมุติเราอยู่คริสตจักรเดิม เราจะย้ายมาอยู่ที่ใหม่ ท่าน
ต้องออกทางประตู อย่าไปป็นขำมั่วออกไป แล้วไปอยู่อีกที่
หนึ่ง ถ้าท่านอยู่ที่ไหนผูกพันตัวแล้ว ท่านออกมาทางประตู
บอกศิษยาภิบาลท่านว่า จะไปที่นี้ ลาขอบคุณเขาอย่างดี แล้วก็
ออกจากคอกหนึ่งไปอยู่อีกคอกหนึ่งทันที เพื่ออยู่ในความ
ปลอดภัย

หมายความว่า โดยหลักการ คนที่มาทางรั้ว ทางที่ไม่ใช่
เป็นทางประตู เข้ามาหาชีวิตท่านทาง facebook เข้ามาหาชีวิต
ท่านทาง youtube คำสอนของใครก็ไม่รู้ ไม่เคยมาลงชีวิตท่าน

ไม่รู้จั๊กว่าเขามีภรรยา มีลูกก็คน อยู่ที่ไหน ทำอาชีพอะไร ท่าน
ไม่รู้จั๊กอะไรเขาส่วนตัว

ผมแนะนำว่าโดยส่วนมากอย่าไปฟังเลย ชีวิตท่านจะวิบัติ
เอา เพราะเขาไม่ใช่ผู้เลี้ยง และเขาก็ไม่ได้เข้ามาทางประตูของ
คริสตจักร เข้ามาทาง facebook ท่านก็ไปติดตามคำสอนเขา
รักเขามาก ติดตามเขามาก

แต่บางทีเขาแทรกอาหารพิษเอาไว้ในบางบทบางตอน
ท่านก็ไม่รู้ พอท่านไปฟัง ชีวิตท่านก็เละเทะ พระพรก็ไม่มี ท่าน
ฟังแนวทางของคริสตจักรเป็นแนวหนึ่ง ท่านไปฟังอีกแนวหนึ่ง
ประมาณว่ามีรากศัพท้อะไรลึก อาจจะมีลึกกว่าศิษยาภิบาลของ
ท่าน ฟังไปฟังมา ธาตุไฟแตกชาน รับทั้งหยินแล้วก็หยางมา
รวมกัน ผีกวิชายุทธจากภูลิมแล้วก็เส้าหลิน สุดท้ายนั้นธาตุไฟ
ท่านแตกชานไปเลย

อันหนึ่งเอาพระวิญญูญาณ หนึ่งไม่เอาพระวิญญูญาณ ไป ๆ
มามั่วซั่วและทะเล่ไปหมดเลย ชีวิตท่านก็เลยพังไป มิน่าดำเนิน
ชีวิตกับพระเจ้าเลยไม่เกิดผล เพราะท่านกำของเจือปนไป ฟุ้ง
เข้าใจใหม่

อะไรก็ตามที่ไม่ได้มาทางประตู เวลาผมมีอะไร คำสอนคน
นี้โอเคใหม่ ผมก็โทรถามคุณหมอรุณ “อาจารย์หมอ อย่างงี้มัน
โอเคใหม่ คนนี้เขาสอนถูกต้องใหม่ ผมควรจะฟังใหม่” บางที
อาจารย์หมอรู้อะไรลึก ๆ อาจารย์หมอก็ไม่นินทาใครอยู่แล้ว
อาจารย์หมอก็บอกว่า “อย่าไปฟังเลย เพราะมันอันตราย” ผมก็
ไม่ฟัง

คริสเตียน liberal ไป ๆ มา ๆ เรื่อย ๆ ถ้าท่านไม่ชัดเจน
อันตรายมาก ๆ ผมไม่ได้ว่าท่าน แต่มันอันตรายจริง ๆ ฟุ้ง
เข้าใจมั่ว เพราะว่าศัตรูนั้นไม่ได้มาทางประตูไง ศัตรูมาทางข้าง
ๆ บอกมาสิ กระโดดข้ามมาสิเธอ ท่านก็กระโดดข้ามรั้วไป
หนามเฉียดท้องท่านแตกตาย ไล่ไหลอยู่ตรงนั้น

ท่านกระโดดออกไปได้ มันก็ลวงท่านไปตัดชนทิ้ง แล้วก็ทิ้ง
ท่านให้อากาศหนาวตาย

พี่น้องมันจำเป็นต้องอยู่ในคริสตจักร แล้วที่สำคัญมันไม่ได้
เกี่ยวกับ ศบ. เก่งหรืออะไร ไม่เกี่ยวเลย ถ้าผมไม่มาโบสถ์ ไม่
กินเดือนหนึ่งผมก็เง็กเหมือนกัน ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครรู้จักชีวิต
ผม ผมทำอะไรก็เรื่องของผม จะไปกินจะไปเที่ยว ผมแอบ
ภรรยาหนีไปเที่ยว ไปทำสิ่งที่ไม่ดี ก็ไม่มีใครรู้

แต่พออยู่ในโบสถ์ไง เดียวก็เจอพี่น้อง เดียวก็เจอเพื่อน
เดียวก็ไปแคร์ อาทิตยน์ึงไปแคร์ห้าวัน พักอยู่วันเดียว วันเดียว
บางที่ยังไม่ได้พัก ยังไปเจอกันตลอดเวลา เจอคนนั้นคนนี้ ก็ต้อง
พยายามรักษาชีวิต พยายามรักษาจิตสำนึกตัวเอง มันอยู่ใน
บริบทต้องอ่านพระคัมภีร์ ต้องสอนพระวจนะ ผมก็รับการ
ปกป้องจากพี่น้องที่มีความรัก แล้วก็ช่วยผมในการที่ผมต้อง
รักษาชีวิต ผมก็ไปทำอะไรบ้า ๆ บอ ๆ ไม่ค่อยได้ เข้าใจมั๊ย

แล้วก็ไม่อยากทำด้วย เพราะอยู่ดี ๆ ก็เห็นคน รับพระเจ้า
แต่ต้องฝืนออก อยู่ดี ๆ ทะลึ่งไปทำบาปมา สมมุติไปวางมือเคঁ่า
ผีเข้าผม ผมเดือดร้อนอีก ผมก็ไม่กล้าทำ ผมก็ต้องรักษาชีวิต
ของผม พี่น้องเห็นมัยเราต้องอยู่ในคริสตจักรด้วยกัน เราต้องอยู่
ในคอก เราต้องอยู่ด้วยกันเป็นหมู่คณะ เพราะว่าเราไม่มีใครมี
ของประทานครบถ้วน

อย่างพี่แอนก็มีของประทานการรักษาโรค พวกมะเร็ง ผมก็
ไม่เคยวางคนแนวนี้หายเลย

เราก็จำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน เราจำเป็นต้องมี คุณ
หมวดอาจจะมีของประทานการขับผีเยอะกว่าผม ผมก็ต้อง
พึ่งพาคนในคริสตจักรเหมือนกัน พี่น้องเข้าใจไหม

เราก็เลยจำเป็นต้องอยู่ในโบสถ์ เราต้องผูกพันที่ใดที่หนึ่ง
ท่านไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้ เราชักท่าน ท่านมาเยี่ยม ผมก็ยินดี
ต้อนรับ แต่ว่า ท่านไม่จำเป็นต้องมาเป็นสมาชิกที่นี่ ถ้าพระเจ้า

ไม่ได้้นำ แต่สักที่หนึ่งที่ท่านจะผูกพันอุทิศตัวกับเขา ให้รู้ว่า ถ้า
ท่านป่วย เขาจะรู้ว่าท่านหายไปไหน ถ้าวันนี้ท่านไม่มา เขาจะ
โทรไปตามท่าน ให้เขาชัดเจนว่าท่านอยู่ที่ใดที่หนึ่ง

เขารักท่าน ลูกท่านมีหลานออกมา โอ้โห เห็นน้องโตะนี้
ตั้งแต่เป็นเด็ก ตอนนี่โตแล้วเนอะ ตอนนี่เข้าโรงเรียน มหาลัย
แล้ว โอ้ เวลานั้นเป็นเด็กเลย อีใส่แพมเพิสอยู่เลย มันต้องมี
moment แบบนี้ผูกพันที่หนึ่ง ถ้าท่านไปหลายๆ ที่ ท่านก็ไม่ว่า
ใครผูกพันตัวกับท่าน พี่น้องเข้าใจมั๊ย

เราจำเป็นต้องอยู่ในคริสตจักรใด คริสตจักรหนึ่ง เพราะเป็น
ระบบพระคัมภีร์ เราไม่ควรจะมีช่วงทรานส์เฟอร์คอกนานเกินไป
หรือท่านก็ไปหักทายเป็นคนข้าง ๆ คอกเยอะเกินไป ท่านอย่าคิด
ว่าท่านแข็งแรงดีพอ ระวังท่านจะล้มลง

ผมยังไม่กล้าทำเลย ผมไม่ได้เก่งกว่าท่านนะ แต่ผมระวัง
ตัวมาก ผมเคยหลงหาย ท่านเคยหลงหายแบบผมไหม 6 ปี

เคยไหม ท่านเป็นคริสเตียนเข้าโบสถ์อยู่ตลอด ท่านไม่เคยหลง
หาย จำคำผมไว้ ผมเคยหลงหายแล้วครับท่าน อย่าเก่า โอเค
ใหม่

พอผมจบ มหาลัย ปริญญาเอกที่จุฬา ป้าผม ก็บอกว่า
“ลื้ออะ อาเอก ปริญญาเอก ลื้อไม่ไปสมัครเป็นอาจารย์มหา
ลัยอะ” ป้า ผมก็จะพูดไม่ค่อยชัด แล้วผมตอบก็ “ป้า เดี่ยวผมไป
สมัครเลยก็ได้”

แต่ผมไม่มีประวัติทำงานเลย ผมไม่เคยทำงานบริษัทเลย
ผมทำธุรกิจส่วนตัว เจ้งบ้าง ดีบ้าง แล้วผมเองก็ ช่วยงานที่บ้าน
ผมก็ไปแคร์ ผมจำได้พี่ใหญ่อยู่ ผมก็ประกาศมาเลยบอกว่า
ผมจะได้สอนมหาลัยชั้นนำของประเทศ

ผมก็มีความเชื่อผมก็ประกาศไปด้วยความเชื่อ แล้วพระ
เจ้าก็อวยพรผม ผมก็ไปสมัครมหาลัย เน้นใกล้บ้าน สมัครมหา
ลัยกรุงเทพ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่อันดับค่อนข้างดี

สมัครคณะกรรมการสอนเจ้าของธุรกิจชื่อ “BUSEM” เป็น CO
โปรแกรมกับ Babson U ที่อเมริกา แล้วเขาก็รับผมโดยพระองค์
พระเจ้า สมัครเยอะมากก็ตั้งหลายคน

แล้วสุดท้าย ผมก็ไปนิวซีแลนด์ ไปเจอพีเฮนรี่กับพีเอ็นท์
แล้วผมก็เลยลาเขาสองอาทิตย์ ผมไม่สอนนะ เพราะผมไป
ต่างประเทศ พอผมกลับมาวันแรก ผมได้รับมอบหมายในการ
สอนวิชาหนึ่ง เป็นวิชาที่คนเรียนเยอะที่สุดในคณะ สองร้อยกว่า
คนละครึ่งห้อง เป็น theater ยาวเลย

แล้วอาจารย์ที่สอนก่อนหน้าผมเป็นคนเก่งมากเลย เก่ง
ที่สุดในคณะเลย สอนคลาสเด็กติด แล้วก็โหดมาก นักเรียนยำ
เกรงมาก สร้างความเซอร์ไพรส์ ให้กับเด็กปีหนึ่งอย่างมากมาย
แล้วเขาก็คิดว่าอาจารย์อีกคนที่มาสอนคู่กับอาจารย์คนนี้

พอผมเดินเข้าไปในห้อง โอ้ทีคนนี้มาสอนหนังสือฉัน
หน้าตาใจดี ผมไปก่อนสิบห้านาที พอเริ่มสอนปั๊บ ประตู่ข้าง

หลังเป็นกระจก เป็นทางเข้าด้านหลังผม ผมก็หยิบอะไร
บางอย่างออกมาจากกระเป๋าผม เป็นโซ่ล็อกกุญแจ รถจักรยาน
แล้วนักเรียนผมก็งงว่า หยิบทำไม ผมบอกว่า “ลูก เอาไปปิด
ประตูให้คุณครูหน่อย” แล้วเด็กก็เดินไป เพื่อนก็พยายามทยอย
มา ก็ล็อกประตูข้างหน้า แล้วก็ได้ยินเสียง กึกกักๆ พยายามเปิด
ประตู ก็เปิดไม่ได้

แล้วผมก็นิ่งเงียบสงบ ห้องก็อยู่ในความสงบทันที ไม่มีใคร
พูดอะไร ซึ่บ่ ซึ่เบ้กับเพื่อนข้างนอก ผมก็ไม่สนใจ แล้วก็มีเด็ก
บางคน ก็แอบเข้ามาข้างหลัง มานั่งอยู่ตรงนี้ แล้วผมก็ชี้หน้าเขา
บอกว่า “โทษนะครับน้อง เมื่อกี้ อาจารย์เห็นอยู่ข้างนอก เข้ามา
ทำไมเหรออครับ”

“อ้อ ผม ผม ผมจะมาทำรายงานครับ”

“อ้อ โทษนะครับ รบกวนออกไปข้างนอกได้ไหม”

แล้วผมก็เชิญเข้าไปนอกห้อง ห้องก็เต็มไปด้วยความสงบ
เกิดขึ้น แล้วผมก็บอกเขาว่า ผมตั้งใจ อาจารย์ที่มหาลัย มีสอง

ประเภท อาจารย์ ใจดี ใจดี เอาละ ให้เกรดง่าย งานน้อย เป็นที่
รักของนักเรียน

แต่อีกแบบหนึ่งคือ เป็นที่จดจำ จดจำไปตลอดชีวิต ผมก็
เลยรู้สึกว่ ถ้าผมมาสอนหนังสือ ผมขอเป็นแบบสองแล้วกัน
เป็นที่จดจำของนักเรียนไปตลอดชีวิต

หลังจากนั้น ชื่อเสียงของผมในคณะก็เริ่มแผ่กระจายมาก
ขึ้นว่า เป็นคนที่เอาบุญแจไปลือคประตุ คลาสต่อมาไม่มีใคร
กล้ามาสายเลยแม้แต่คนเดียว แล้วก็ไปคลาสอื่นที่เขายังไม่รู้จัก
ผม พอเดินเข้ามาในห้องมาสาย ผมบอกว่า “ยื่นข้างหน้าเลย
แล้วผมก็ถามว่าบ้านอยู่ไหน? ทำไมมาสาย?” ผมถามด้วย
คำพูดเจียบง่าย

เขาก็ตอบว่า “เอ๋อ บ้านอยู่รังสิต” รังสิตก็อยู่ชอยติดมหาลัย พี
ราเชลรู้ดี เรียน ม.กรุงเทพ แล้วผมก็ถามว่า “ตื่นสายหรือครับ?
รถติดมากเลยหรือครับ? อยู่ชอยข้าง ๆ เนี่ย” แล้วผมก็ถามไป

เรื่อย ๆ จนเขาไม่รู้จะตอบยังไง เด็กก็กลัวมากเลย ไม่รู้จะตอบ
ยังไง สุดท้ายเขาก็บอก “ขอโทษค่ะ” “เชิญ” แล้วผมก็ทำอย่างนี้
สม่ำเสมอในทุกคลาส นักเรียนนั้นก็กลัวผมมากเลย

แล้วเวลาส่งงานชู้ๆ มาให้ผม ผมก็บอกว่า “นี่น้องมาทำ
รายงาน หรือน้องจะมาทำธุรกิจ” แล้วผมก็ส่งงานกลับไปให้เขา
บอกกลับไปแก้มาใหม่ “ถ้าน้องจะมาทำรายงาน เอาพ่อเงินพ่อ
เงินแม่มาผลาญ เพื่อทำธุรกิจ น้องไม่ต้องเรียนคณะนี้ดีกว่า ถ้า
คุณจะเป็นผู้ประกอบการ คุณต้องมีความรับผิดชอบ ถ้ามา
โรงเรียนยังมาไม่ทัน คุณกลับไปทำอย่างอื่นดีกว่า เพราะ
เจ้าของธุรกิจต้องมีความรับผิดชอบ”

และสิ่งที่สำคัญก็คือว่า ผมเลือกที่จะเป็นอย่างนี้ แล้วผมรู้
ว่าตอนปลายเทอม จะมีการประเมินว่า อาจารย์คนนี้ผ่านรี
เปล่า อยากจะประเมินว่าอาจารย์คนนี้นั้นยังไง ผมก็เตรียมตัว
ไว้แล้วว่า ผมน่าจะโดนและแน่ๆ

แต่ที่แปลกอันหนึ่งก็คือว่า ตอนนี้เด็กหลายคนก็จบแล้ว

ผมจะบอกให้ เหมือนกัน เวลาเปิดโบสถ์ผมเลือกเป็นศิษ
ยาภิบาลแบบที่สอง ผมไม่เลือกเป็นศิษยาภิบาลแบบที่หนึ่ง ไม่
ต้องรักผมมากก็ได้ รักพระเจ้าก็พอ เดียวท่านก็รักผมเอง

ผมเลือกที่จะพูดความจริงของพระเจ้า โดยไม่เกรงใจท่าน
ในบางเรื่อง เพราะเวลาท่านอายุเยอะๆ มักจะไม่มีใครบอก
ความจริงกับท่าน ด้วยความจริงใจและด้วยความรัก

หมายความว่ายังไง คริสตจักรนั้นจะเติบโตได้ ก็ต่อเมื่อเรา
เป็นคนที่อยู่ในความจริงของพระเจ้า ถ้าผมเกรงใจพี่น้องบาง
คน คือ ผมไม่เคยเอาเรื่องท่านมาพูดส่วนตัวอยู่แล้ว ผมพูด
หลักการ แต่ถ้าผมเกรงใจ กลัวว่าท่านจะจากคริสตจักรนี้ไป
เพราะว่าผมพูดความจริงที่มันถูกต้อง และท่านสมควรที่จะ
เติบโตขึ้นในทางพระเจ้า ผมก็ยอม

เพราะมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย มันเป็นความ
รับผิดชอบของผม ถ้าวันหนึ่งพี่น้องต้องรับผิดชอบบอกว่าไม่มี
ใครเคยบอกเขาเลยว่าเรื่องนี้มันผิด

ถ้าวันนี้ท่านฟังคำสอนแล้วมันแทงใจท่าน มันยิ่งๆ ในใจ
ของท่าน ในภาษาเดิม *กิจการ.2:37 (KJV)*

³⁷ **เมื่อคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็รู้สึกแปลบปลาบใจ จึง
กล่าวแก่เปโตรและอัครสาวกอื่นๆ ว่า “ท่านพี่น้อง
ทั้งหลาย เราจะทำอย่างไรดี”**

ในภาษาเดิมตรงนี้มาจาก คำว่า katanusso
kata แปลว่า “ลึกลงไป” nusso แปลว่า “ปัก เสียด แทงลงไป”

คำพูดเปโตรตอนนี้ ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น สร้าง
ความเสียดแทงลึกลงไปในใจผู้ฟัง ถ้าบางเรื่องที่ท่านฟังวันนี้มัน
เสียดแทงในใจของท่านลึกๆ มันกำลังไปเจอของผิดปกติในชีวิต
ของท่านไง มันกำลังจะเจอแผลลึก เลียนลึกที่มันตำลึกในชีวิต
ของท่าน

แล้วมันจำเป็นต้องเอาออก ท่านก็รู้สึกแปลบปลาบในใจ
ถ้าเป็นภาษาเหนือ เขาเรียก อิคริกในใจ ท่านรู้สึกอิคริกในใจ
ท่านรู้สึกฟังพระวจนะ พระเจ้าแล้วมันแปลบปลาบใจ มันรู้สึก
ร้อนใจออกไปต้องไปรีบทำ ต้องรีบไปโทรหาแม่ มันต้องไป รีบ
ไปขอโทษ ไปคืนดี ไซ้แล้ว นี่แหละคือหลักการ นี่ไซ้แล้ว นี่คือ
ความต้องการของพระเจ้า ไซ้แล้วนี่คือ สิ่งที่ท่านควรจะต้องทำ

ฟังพระวจนะต้องเอาไปเปลี่ยน ไม่ใช่มาฟังเพลินๆ แอร์
เย็นๆ ถึงเวลานมัสการที่นี้สบายดี นอนพึ้นเลย สบาย ศบ. มันก็
นอนอยู่ตรงนี้ ท่านก็นอนตามมันไม่น่าเกลียด สบายดีกว่าที่อื่น
ต้องยืนตั้งนานกว่าจะได้นอน พี่น้องมาคริสตจักร มาเพื่อจะรู้สึก
แปลบปลาบใจและเปลี่ยนแปลง

วันนี้ท่านเป็นเจ้าของบริสุทธิ พระเยซูบอกว่าดีมาก ทาสผู้
สัตย์ซื่อ ภูมิใจเจ้ามาก ท่านต้องการคำนี้ไม่ใช่เหรอ งั้นก็ทนฟัง
ต่อไป มันไม่สบายใจหรอก แต่มันดี มันแปลบปลาบใจ มันอิค
ริกในใจ มัน katanusso มันแทงลึก และข้อที่ 41 ก็บอกว่า

ประชาชนได้รับด้วยใจยินดี เป็นภาพภาษาเดิมของการรับอย่าง
รวดเร็วด้วยใจ welcome หรือยินดี

1 เปโตร.5:8 (KJV)

⁸ท่านทั้งหลายจงเป็น **คนใจหนักแน่น จงระวังระไวให้
ดี** ด้วยว่า**ศัตรูของท่าน** คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบ ๆ ดุจ
สิงโตคำราม เทียวไปเสาะหาคนที่มันจะ**กัดกินได้**

พูดถึงเรื่องว่า ศัตรูของท่าน ศัตรูของท่าน ใช้คำว่า
adversary มาจาก antidikos ที่แปลว่า เป็นศัพท์ที่ใช้ ในการ
เรียกทนายความที่สู้รบในศาล หมายความว่า ใจ พระคัมภีร์
กำลังบอกว่า เวลาศัตรูของท่านนั้น เป็นเหมือนทนายความ
เป็นเหมือนอัยการฝ่ายความผิด เป็นนักกฎหมายในฝ่ายความ
ผิดที่พยายามจะหาช่องว่างทางกฎหมายจะฟ้องท่านให้ได้เลย
ทนายที่เก่งกาจ จะหาช่องว่างทางกฎหมายเอาผิดท่าน
ความผิดที่ท่านตั้งใจทำ หรือไม่ทำทั้งอดีต ทั้งรับรู้และไม่รับรู้
เล็กๆ น้อยๆ มันจะหาช่องแล้วฟ้องท่าน ถ้ามันมีช่องฟ้องท่าน

มันจะขยายความเป็นคดีใหญ่ เอาท่านให้มันหมดลมจมนี่
แหละมันเอาให้ท่านหมดตัว เอาให้ท่านสิ้นไร้ไม้ตอก ไม่มีบ้าน
อยู่ นี่คือ นักกฎหมายแห่งความมืด

ท่านนั้นจำเป็นที่ต้องระวังจริงๆ ตอนที่บลาอัมพยายาม
จะสาปแข่งอิสราเอลนั้น ทำอะไรอิสราเอลไม่ได้เลย เพราะ
อิสราเอลไม่ทำบาปเลย แต่สุดท้ายนั้นส่งผู้หญิงไปให้ลวง
ประเวณี

พอคนอิสราเอลทำบาปปุ๊บ ก็โดนพระเจ้าตีสอนเขาได้
อย่างง่ายดาย ผีมารซาตานทำทุกวิถีทางจะล่อลวงให้ท่านเปิด
ช่องว่างทางกฎหมาย เปิดช่องว่างให้ท่านทำผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ
เพื่อจะสานต่อให้สุดท้ายนั้น ท่านโดนฟ้องร้องไม่มีความชอบ
ธรรมในการจะทำลายชีวิตท่าน

เพราะมันทำอะไรท่านไม่ได้ เพราะพระเจ้าปกป้องท่านอยู่
ฟังดี ๆ ท่านไม่สนใจก็เรื่องของท่านแต่ลูกท่านไง วันหนึ่งลูกท่าน

จะติดยากก็ได้ พ่อแม่ดำเนินชีวิตตามใจตัวเอง ทำความบาป
ดำเนินชีวิตไม่ถูกต้อง หรือลูกจะทำสร้างความเดือดร้อนให้ชีวิต
ของท่านบางเรื่องก็ได้ แล้วท่านรับไม่ได้แน่นอน เวลาลูกท่าน
ร้องไห้หวน หรือว่าเจ็บป่วยทรมาน

ผมจำได้ ผมเคยทำบาป ลูกผมเป็นไข้ ผมทรมานใจบอกว่าจะ
ช่วยเอาผมไปนอนห้องอื่นได้ไหม เพราะผมไม่อยากฟังเสียงลูก
ผมร้องไห้ วันหนึ่งลูกท่าน อาจจะไม่ติดตามพระเจ้าก็ได้ ก็พ่อ
แม่เิ่งทำบาป ดำเนินชีวิตตามใจตัวเอง มันคุ้มไหมท่าน ไม่คุ้ม

การทำผิดนั้นมีสองแบบ ทำผิดแบบในห้องที่มีความสว่าง
เวลามีความสว่าง คือ ความเข้าใจในบางเรื่อง ผมคงไม่ทะเล้ง
เดินไปเตะ นู่นนี่นั่นนะ ตามใจผม เพราะอะไร เพราะผมรู้ว่าตรง
นี้มีของ ไม่ให้เตะ หลายคนนั้นเป็นคริสเตียนรู้ความจริงแต่ไม่
ทำรู้ความจริงว่าไม่ควรจะโกหก รู้ความจริงว่าไม่ควรจะไปว่า
คนอื่น ไปพูดนินทา ไปนั่งเมาท์ นั่งมอย

ไม่ควรจะไปฟังคำสอนอะไรที่ชั่ว หรือว่าไม่อยู่ภายใต้การปกคลุมของคริสตจักร ไม่ได้บอกว่าท่านต้องมาทำตามผมทุกอย่าง แต่อย่างน้อยเราก็เป็นเพื่อนกัน รู้จักกัน ก็ต้องสื่อสารกันนิดหนึ่ง

ท่านตั้งใจทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องไง นั่นแหละคือความผิดที่ท่านทำโดยตั้งใจ

มีอีกประเภทหนึ่ง ผมไปที่สวิตเซอร์แลนด์ Privat นี่เป็นภาษาเยอรมัน เขาเรียกว่า ที่จอดรถส่วนตัว ผมก็ไปรับคุณหมอลงมาจากที่ห้องประชุม เอารถตู้จอดไว้ แล้วก็กะว่าเร็ว ๆ ก็คงได้อยู่ ผมเลยจอดเปิดเข้าไป มีคนวิ่งเข้ามาหน้าตาตื่น “คุณลุงเอก คุณลุงเอก อย่าจอดตรงนี้นะ ออกมาเร็ว ๆ”

ผมถาม “ทำไมเหรอครับ?” เค้าบอก “มันปรับ”

“อ้อ อ้อเหรอฮะ อืม เท่าไหรล่ะ?”

“28,000” ผมนี่นะ กฎุญแจในรถแทบจะไม่ต้องหยิบ มันดึงขึ้นมาทันที ผมจับปั๊บบ เปิดประตู รีบกลับถอยออกมาเลยทันที ผมกลัวโดนปรับสองหมื่นแปด

หลายคนนั้นโดนปรับเพราะไม่รู้ไง ท่านไม่มีความรู้ แล้วท่านอ้างว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ ผมไปจอดผิด ผมโดนจับ ก็ต้องเสียค่าปรับ พี่น้อง ท่านอ้างไม่ได้ ว่าท่านไม่รู้กฎหมายประเทศนี้ ท่านอ้างไม่ได้ ว่าท่านไม่รู้กฎหมายของพระเจ้า ท่านเกียจคร้าน รีบเล่าที่ท่านไม่เคยอ่านพระคัมภีร์

ถ้าท่านเชื่อมาปีหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เป็นกฎธรรมบัญญัติต้องอ่านให้จบ แต่มันแปลกใจ เอาเวลาไปทำอะไร ทำไมยังอ่านไม่จบ เห็นไหมเมื่อกี้ มีคนมาเป็นพยาน อ่านสองเดือนก็จบแล้ว พระคัมภีร์เล่มหนึ่ง ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้อ่านไปทำไปก็โอเค แต่ทำไมอ่านไม่จบ ไปทำอะไร ไปนั่งดู facebook จนจบ ดู avengers จนจบ ดูซีรีส์เกาหลีจนจบ เพื่อ?

มิน่าล่ะ จะโดนทำลาย มิน่าไม่มีความรู้ มิน่าล่ะเป็นคริสเตียน
ก้อมก้อม แก้มแก้ม เพราะงี้ ก็ไม่รู้ไง ไม่รู้อะไรเลย ไม่รู้อะไรเลย
ไม่มีความรู้อะไรเลย

เป็นคริสเตียนแบบ ไม่รับผิดชอบตัวเองเลย จะเอาแต่พระ
พร ให้คนอธิษฐานเพื่อ ไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองเลย เด็กน้อย
มันก็ไม่โตใจ เนี่ยโดนจับปรับประจำเลย

ในมอสโก มีนักเรียนพระคัมภีร์คนหนึ่งเป็นผู้หญิง ไปเรียน
พระคัมภีร์เป็นที่รักของคนในโรงเรียนพระคัมภีร์มากๆ เลย เขา
กลับ มีสะพานข้ามรถไฟ เธอเห็นช่องว่างข้างล่างก็เลยขึ้นไ้เกียด
ข้าม เพื่อการประหยัดเวลาก็เลยมุดไป สุดท้ายโดนรถไฟ
ความเร็วสูงชนตาย ร่างเหล็กเป็นชิ้นๆ ตามเก็บเป็นชิ้นส่วน อัน
นี้ไม่ใช่รูปตรงนั้น

ก็มีคนถามว่า “เฮ้ย แล้วทำไมพระเจ้าไม่ปกป้องผู้หญิงคน
นี้ล่ะ เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะ” ทำไมรู้ไหม เขาเปิดช่องว่าง

ทางกฎหมาย เขาละเมิดการเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้า ผู้มาร
ซาตานก็เลยทำลายชีวิตเขาได้ โดยการที่เขาละเมิดใจ

หมายความว่า มันอันตราย ท่านอย่าเปิดช่องอะไรเลย ใน
ความบาปในบางเรื่องที่ท่านทำ

มีคนเล่าให้ฟัง บอกว่า พระเจ้าเตือนเขาหลายครั้ง บางที
บอก Final นะ เตือนครั้งสุดท้ายแล้ว พอพลาดไปทำอีก โอ้โห
บาดลึกเจ็บลึก มากเลย มันหลาบจำ ผมหลาบจำกับความผิด
ของผมมากเลย ผมไม่กล้ากลับไปทำบ้าง บอๆ เลย เพราะผม
กลัวมากเลยว่าผมจะโดนพระเจ้าตีอีก พี่น้องมันมันอันตราย
จริงๆ

แล้วเปิดช่องนิดหนึ่ง มันไม่ได้เข้ามาที่หนึ่ง เย้ ฉันเข้ามาใน
บ้านเธอได้แล้ว ฉันดีใจจังเลย บ้า มันเข้าบ้านท่านได้นะ มันเอา
ปังตอลับๆ บ๊ีบ มันบ๊ีบบ๊ีบบ๊ีบบ๊ีบบ๊ีบบ๊ีบ เอาให้ตาย เลี้ยงไม่โต ให้
ตาย รอมานานแล้วเปิดประตู ตาย พี่น้องเข้าใจไหม

อย่าไปล้อเล่นกับมัน อย่าทำอะไรบ้าง บอๆ อย่าทำชีวิต
เป็นคนไม่คิดเรื่องนี้ ไม่รู้คิดยังไง ดำเนินชีวิตแบบนี้ ผมก็ไม่
เข้าใจท่านเหมือนกัน

2 พงศาวดาร 26:1-4 (KJV)

¹ประชาชนทั้งสิ้นแห่งยูดาห์จึงตั้งอูสซียาห์ ผู้ซึ่งมี
พระชนมายุสิบหกพรรษา ให้เป็นกษัตริย์แทนอามาซียาห์
ราชบิดาของพระองค์ ²พระองค์ทรงสร้างเมืองเอโลทและ
ให้กลับขึ้นแก่ยูดาห์ หลังจากที่ยกษัตริย์ทรงล่องหลับไปอยู่
กับบรรพบุรุษของพระองค์ ³เมื่ออูสซียาห์ ทรงเริ่ม
ครอบครองนั้นมีพระชนมายุสิบหกพรรษา และพระองค์
ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มห้าสิบสองปี พระมารดา
ของพระองค์ทรงพระนามว่า เยโคลียาห์ ชาวเยรูซาเล็ม ⁴
และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ ตามที่อามาซียาห์ราชบิดาของพระองค์ได้
ทรงกระทำทุกประการ

สิ่งที่เกิดขึ้น ต่อมา อูสซียาร์ห์พอด่านมาไม่กี่ข้อ ข้อหนึ่งมา
ข้อสิบหกรวดเร็วมากเลย

2 พงศาวดาร 26:16-21 (KJV)

¹⁶แต่เมื่อพระองค์ทรงแข็งแรงแล้ว พระองค์ก็มีพระทัย
ผยองขึ้นจึงทรงกระทำความเสียหาย เพราะพระองค์ละเมิดต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และเข้าไปในพระวิหารของ
พระเยโฮวาห์เพื่อเผาเครื่องหอมบนแท่นเครื่องหอม ¹⁷แต่อา
ซาริยาห์ปุโรหิตได้เข้าไปติดตามพระองค์พร้อมกับปุโรหิตของ
พระเยโฮวาห์แปดสิบคนผู้ซึ่งเก่งกล้า ¹⁸และเขาทั้งหลายได้
ขัดขวางกษัตริย์อูสซียาร์ห์และทูลพระองค์ว่า “ข้าแต่อูสซียาร์ห์
มิใช่หน้าที่ของพระองค์ที่จะเผาเครื่องหอมถวายแต่พระเยโฮ
วาห์ แต่เป็นหน้าที่ของปุโรหิตลูกหลานของอาโรน ผู้ซึ่งชำระไว้
ให้บริสุทธิ์เพื่อเผาเครื่องหอม ขอเชิญพระองค์เสด็จออกไป
จากสถานบริสุทธิ์นี้ เพราะพระองค์ได้ทรงล่วงเกิน และ
พระองค์จะไม่ได้รับเกียรติอันใดจากพระเยโฮวาห์พระเจ้า
เลย” ¹⁹แล้วอูสซียาร์ห์ทรงกริ้ว พระองค์มีกระถางไฟอยู่ในพระ
หัตถ์ก็จะทรงเผาเครื่องหอม **และเมื่อพระองค์ทรงกริ้วต่อพวก**

ปุโรหิต โรคเรื้อนก็เกิดขึ้นมาที่พระนลาฏต่อหน้าปุโรหิตใน
พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ข้างแท่นเผาเครื่องหอม²⁰ และอา
ซาริยาห์ปุโรหิตใหญ่ และบรรดาปุโรหิตทั้งปวงมองดูพระองค์
และดูเถิด พระองค์ทรงเป็นโรคเรื้อนที่พระนลาฏ และเขา
ทั้งหลายก็ผลักพระองค์ออกไปจากที่นั่น และพระองค์เองก็
ทรงรีบเสด็จออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษ
พระองค์แล้ว²¹ และกษัตริย์อัสซียาห์ก็ทรงเป็นโรคเรื้อนจนวัน
สิ้นพระชนม์ และเพราะเป็นโรคเรื้อนก็ทรงประทับในวัง
ต่างหาก เพราะพระองค์ทรงถูกตัดขาดจากพระนิเวศของพระ
เยโฮวาห์ และโยธามโอรสของพระองค์เป็นผู้ดูแลราชสำนัก
ปกครองประชาชนแห่งแผ่นดินนั้น

หมายความว่าไง พอทำบาป ทำผิด คิดว่าตัวเองเก่ง ไปทำ
สิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เจิมเป็นกษัตริย์ สุดท้ายโรคเรื้อนขึ้นไป
หน้าผาก โรคเรื้อนไม่ใช่เป็นแค่ขาวๆ นะ เรื้อนไปเรื้อนมาจมูก
หาย มีอกุศนะ นี่คือนี่ที่เกิดขึ้น

อัสซียาห์นั้นไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า หลายครั้งนั้น ข้ามสาย
งาน พระเจ้าไม่ได้เจิมท่านไปทำบางอย่าง

ผมเคยเห็นบางคน พระเจ้าไม่ได้เจิมเขาทำบางเรื่อง แล้วก็พยายามไปทำ อย่างแรกคือ ไม่เกิดผล หนึ่ง สองมันเต็มไปด้วยความยากลำบากจริงๆ

หมายความว่ายังไง ถ้าพระเจ้าเรียกท่านทำอะไรก็ทำ เฉพาะที่พระเจ้าเรียก บางที่พระเจ้าเรียกท่านเป็นศิษยาภิบาล เป็นอัครทูต แต่มันมีเวลาของพระเจ้า พี่น้องเข้าใจไหม ท่านต้องฟังเสียงพระเจ้าจริง ๆ ว่าพระเจ้าให้ท่านทำอะไร เพราะว่ายังไง

ถ้าเราทำสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เรียกเราจริง ๆ อย่างแรกเราจะมี ความลำบาก หลายครั้งมันจะเกิดการที่มันไม่ใช่ สมมุติว่าผม ไม่ได้มีของประทานเป็นอะไรบางอย่าง แต่ผมพยายามไปทำ บางทีผมจะมีโรคเรื้อนขึ้นที่หน้าผากผมก็ได้ ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แบบว่า ท่านต้องระวังจริงๆ ที่จะทำตามสิ่งที่พระเจ้าเรียกท่านจริงๆ

ยอห์น.10:10 (KJV)

**'ขโมยนั้นย่อมนำมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสีย
เราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิต และจะได้อย่างครบ
บริบูรณ์'**

แต่คำว่า “ลัก ขโมย” มาจากคำว่า klepto เป็นการอธิบาย
อาการทางจิตอย่างหนึ่ง ที่ไม่สามารถควบคุมมือตัวเองได้ ต้อง
ไปขโมยของอีกคนหนึ่งอย่างตลอดเวลา

มีดาราเขาเคยมีประวัติว่าเขาเคยเป็นโรคหนึ่ง เขาเรียกว่า
Kleptomania หรือการบังคับตัวเองไม่ได้ คือเขาเป็นคนรวย
มาก สวยมากเป็นนางเอก แต่รู้สึกมีความตื่นเต้นในการที่จะไป
เอาของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่ของเขามา อันนี้เป็นข่าวทั่วไป

พระเยซูธรรมชาติของผี มันเห็นไม่ได้ มันทนไม่ได้ ที่ฟี
นอลจะมีครอบครัวที่ดี อาจารย์มาโนชมันรักมากๆ ทนไม่ได้ มัน
ยังไงก็ได้ให้ทะเลาะกันให้มันขัดแย้งกัน มันทนไม่ได้ถ้าจะมา

เจอไฟพระวิญญูณ มันทนไม่ได้ ชีวิตท่านมันจะดีขึ้น ทุกอย่าง
มันจะดีขึ้น มันอดทนไม่ได้ มันเห็นคนดีได้ดีกว่าเขาไม่ได้

ผีมารซาตานนั้นมาเพื่อจะ ลัก ฆ่า ทำลาย มันทนไม่ได้
มันอยากขโมยสิ่งนี้ มันเอาชีวิตดีๆ ของท่านไป ชีวิตท่านมันน่า
อิจฉามากเกินไป

คำว่า klepto หรือว่าเป็นรากของคำหนึ่งที่เป็นคำว่า pick
pocket หรือการขโมย เป็นการขโมยแบบมีศิลปะเท่านั้น

ตอนผมไปที่โรม ผมใช้กระเป๋าหิ้ว pack safe มีตัวล็อก
อย่างดี แต่มีช่วงตอนไปที่โคลอสเซียม ผมไม่ได้ล็อก แต่ผมก็ใส่
เงินไปน้อย เพราะว่ามันกลัวโดนขโมย ผมก็เปิดกระเป๋าทิ้งไว้
โดยไม่ตั้งใจ

พอผมเดินไปตรงหน้าโคลอสเซียม มุมที่ท่านเห็นเลย แล้วก็
มีคนเดินเข้ามาหาผมแล้วก็ ตะโกนใส่ผม พอผมกลับบ้านไป

เงินหายไปสองร้อยยูโร ผมก็งงว่า โอ้โฮ ระวังอย่างดี มา
ตอนท้ายโดนจนได้

หมายความว่า ผู้นั้นเป็นนักศิลปะในการล้วงกระเป๋า ที่
อิตาลีมีโรงเรียนสอนล้วงกระเป๋าเลย เขารู้สึกเป็นความหยาบ
คายมาก ที่คนจะเอามือไปจ่อคน แล้วก็ “เอาเงินมา” เขาจะรู้สึก
ว่าเป็นความป่าเถื่อน ไร้ศิลปะ มันต้องมีศิลปะ มันต้องแบบล้วง
ไปอย่างแนบเนียน มันต้องมีแบบประมาณว่าเขาเคยทำกันว่า
คุณลองใส่เงินไปในถุงทำคุณสิ เดี่ยวฉันจะล้วงให้ดู ถอดเข็ม
ขัดได้ด้วยนะ สามารถทำยังไงก็ได้ ถอดเข็มขัดท่านไปได้ ล้วง
เงินในที่มันซ่อนในเข็มขัดนิรภัยได้ด้วยนะ ท่านรู้มั๊ย

มันมีความศิลปะ มันวางแผนเป็นอย่างดี มันมีกลลวงเยอะ
ไปหมดเลย จะลวงท่านยังไงจะขโมยบางเรื่องจากชีวิตของท่าน
ได้ ลวงให้ท่านไปฟังคำสอนอะไรไม่รู้แปลกๆ แล้วท่านก็ค่อยๆ
ออกไปจากคริสตจักรผูกพันตัวครึ่งหนึ่ง ไม่ผูกพันตัวครึ่งหนึ่ง

สุดท้าย พัง ทำไม? มันเก่งกว่าท่านเยอะ เก่งกว่าผมเยอะ
ฉลาดกว่าผมเยอะ เอเมนใหม่ มันเป็นนักล้วงกระเป๋ามี
สติปัญญามากๆ เลย

คราวนี้ผมจะมาอีกแะเรียหนึ่ง หลายเรื่องผมเชื่อว่าพี่น้อง
คงรู้ดีว่ามันล่อลวง เช่น ล้วงประเวณี ไปทำบาปเล่นพนัน ไม่ดี
อยู่แล้ว แต่มีเรื่องหนึ่ง ที่คริสเตียนส่วนมากไม่เข้าใจ แล้ววันนี้
ผมไม่ได้มาเพื่อจะต่อว่าใคร อย่าเข้าใจผิด ผมมาเพื่อจะให้เรา
เห็นคตัวเอง

ผมเองก็เตรียมคำสอนนี้ เพื่อจะเห็นคตัวเอง ว่าตัวเองเป็น
อย่างนี้หรือเปล่า